



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุเวียง จังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔๗๑๘๒๒๐

ที่ นน ๗๓๐๐๑ /

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ และผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม ให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของโรงพยาบาลอุ้งเขาที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง มีความมุ่งมั่นต่อการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นจรรยาบรรณการทำงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด โดย "งด" รับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกโอกาส รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนาม และอนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ต่อไป

(พัฒนา วิชัยยา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นพินิต พงษ์นาคูวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
112: บันทึกเสนอหรือ ให้นำเสนอ ข้าราชการ กอไป

(นางสุภลักษณ์ ณะเพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

